
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ 

วันที่ ๕ กนัยายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๕. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
 รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี 
๙. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
๑๐. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๒. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๓. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๔. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๕. อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน

แห่งเอเชีย (adiCET) 
๑๖. อ.ดร.สุโข เสมมหาศักด์ิ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๗. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๑๘. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๙. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒๐. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๑. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๒. นางประไพ ปรีชา ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๓. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๔. อ.ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๕. Ms. Hyun  Jee Cho อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๖. Ms. Youngran Kim อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๗. ผศ.อรทัย  อินตา  อาจารย์ประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

คณะครุศาสตร ์
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๒๘. นางสาวสุพรรณษา พะหลวง นักศึกษาหลักสูตรภาษาเกาหลี  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒๙. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  
  ๑.๑.๑ ผลการแข่งขันกีฬาเอเชยีนเกมส์ ๒๐๑๘ (ครั้งที่ 1๘) 

ณ กรงุจาการ์ตา เมืองปาเลม็บงั ประเทศอินโดนเีซีย 
ระหว่างวันที่ ๑๘ สงิหาคม ถึง ๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมว่า ได้รับเกียรติ 
ให้ทําหน้าที่รองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 (คร้ังที่ ๑๘) ณ กรุงจาการ์ตา  
เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย โดยประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ประมาณ ๙๐๐ คน ซึ่งมาก 
เป็นลําดับที่ 3 จากทั้งหมด 45 ประเทศ สรุปผลงานทัพนักกีฬาไทย ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งน้ี  
ไทยได้รับ 11 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน และ 46 เหรียญทองแดง เป็นอันดับที่ 12 ของทวีป เป็นอันดับที่ 
2 ของเอเชีย รองจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งก่อนหน้าน้ีคาดไว้ว่าจะได้ประมาณ 17 เหรียญทอง แต่ต้อง
ยอมรับว่าการกีฬาในประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เช่น กีฬายกนํ้าหนัก มวยสากล ว่ายนํ้า กรีฑา 
เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยเคยเป็นเจ้าเหรียญทองในประเภทกีฬาดังกล่าว แต่ในปีน้ีไม่สามารถคว้าเหรียญทอง
กลับมาได้ แต่ต้องแสดงความยินดีกับกีฬาเซปักตะกร้อที่ยังครองตําแหน่งเจ้าเหรียญทองไว้ได้  
 ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนด้านการกีฬาอย่างมาก โดยสนับสนุน 
เงินรางวัลให้นักกีฬา ดังน้ี  
  

การแขง่ขนั เหรียญ เงินรางวัล (บาท) / คน 
 

ซีเกมส ์
ทอง 500,000 
เงิน 300,000 

ทองแดง 100,000 
 

เอเชียนเกมส์ 
ทอง 2,000,000 
เงิน 1,000,000 

ทองแดง 500,000 
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การแขง่ขนั เหรียญ เงินรางวัล (บาท) / คน 
 

โอลิมปิก 
ทอง 10,000,000 
เงิน 5,000,000 

ทองแดง 3,00,000 
 
 และในโอกาสน้ีจึงขอมอบเข็มกลัดเสื้อและเข็มกลัดติดเนคไทของคณะกรรมการโอลิมปิก 
แห่งประเทศไทยให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนเพ่ือเป็นของที่ระลึก 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  

 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 

 
๑.๒.๑ การแสดงความยินดกีบันกัศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนางสาวสุพรรณษา พะหลวง นักศึกษาช้ันปีที่ ๔ 
หลักสูตรภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้รับรางวัลยอดเย่ียมจากการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับโลก ครั้งที่ ๒๓  
ใ น หั ว ข้ อ  “ The role of the international community for the reunification of North and South 
Korea” จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จํานวน ๖๗ คน เป็นชาวต่างชาติและชาวเกาหลีที่อาศัยในต่างประเทศ 
จํานวน ๔๒ คน และเป็นชาวเกาหลี จํานวน ๒๕ คน โดยได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัล ซึ่งจัดขึ้น 
โดยสถานทูตเกาหลี ณ ประเทศกัมพูชา และสมาคมสุนทรพจน์เกาหลี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ณ มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีอาจารย์ Youngran Kim และอาจารย์ Hyun Jee cho 
เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าประกวดดังกล่าว 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  

 
๑.๒.๒ การมอบสัมฤทธิบตัรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่  

ทีผ่่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการและได้รบัเงนิประจาํตําแหน่ง จํานวน ๒ ราย 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นชอบให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๒ ราย ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงินประจําตําแหน่ง ได้แก่ 



๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

  ๑)  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา อาจารย์ประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
คณะครุศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่ง
ทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ดังน้ี 
   (๑)  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา”  
   (๒)  งานวิจัย เรื่อง “การใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” (ปริมาณงาน 
๑๐๐%)  
  ๒)  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยมีผลงาน 
ที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๓ รายการ ดังน้ี 
   (๑) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “ENG 1101 Introduction to Linguistics” 
   (๒) งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของนักเรียนไทย 
เช้ือสายฉิ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแม่นะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”  
(ปริมาณงาน ๕๐%)  
   (๓) งานวิจั ย  เรื่ อง  “Using e-Mapping to Improve Reading Comprehension and 
Summary Skills of EFL Students” (ปริมาณ ๑๐๐%)  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การมอบสัมฤทธิบัตรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงินประจําตําแหน่ง จํานวน  
๒ ราย ดังน้ี  
  ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา อาจารย์ประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
คณะครุศาสตร์  
  ๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

๑.๓.๑ จดหมายข่าวธรรมาภบิาลมหาวิทยาลัย ปทีี่ ๘ จํานวน ๒ ฉบบั  
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดทําจดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ปีที่ ๘ จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ ๘.๑ 
(มกราคม – มิถุนายน) ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๘.๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม) ๒๕๖๐ ขึ้น เพ่ือเป็นสื่อกลาง 
ในการแลกเปลี่ยนทัศนะ/ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการอุดมศึกษา และการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ 
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ดังน้ัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําจดหมายข่าวดังกล่าว มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจทุกคนได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 



๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๘.๑ (มกราคม – มิถุนายน) 
๒๕๖๐ และฉบับที่ ๘.๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม) ๒๕๖๐ 
 

๑.๓.๒ ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ .ศ .  ๒๕๖๑  ขึ้น  ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริม 
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  

ดังน้ัน เห็นว่าประกาศฯ ดังกล่าว มีความสําคัญและเป็นประโยชน์อย่างย่ิงสําหรับสถาบันอุดมศึกษา  
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๑.๓.๓ วารสารพงิค์ราชภฏั ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที ่๘ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
 และข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ปทีี่ ๒ ฉบบัที่ ๑๕ วันที่ ๘ สงิหาคม ๒๕๖๑  
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ได้จัดทําข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๕ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม นโยบายของมหาวิทยาลัยและมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ 
ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๓ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ และข่าวสาร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๕ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
  



๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี  

๑. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “ฐานชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์...” 

  เป็น “ฐานชีวภาพ (Bio EconomyBioeconomy) เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์...” 
๒. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๑๓ แก้ไขข้อความ 
 จากเดิม “เพ่ือให้เห็นนความพร้อมของหลักสูตร...” 
 เป็น “เพ่ือให้เห็นนความพร้อมของหลักสูตร...” 
๓. หน้า ๒๕ ตัดบรรทัดที่ ๕ – ๗ ออก 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีแก้ไข  

 
 ๒.๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ 
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี  

๑. หน้า ๗ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขข้อความ 
 จากเดิม “...รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการประชุมลับ ว่าได้มีการประชุมเมื่อใด...” 

  เป็น “...รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการประชุมลับว่าได้มีการประชุมเมื่อใด...” 
๒. หน้า ๗ บรรทัดที่ ๔ แก้ไขข้อความ 
 จากเดิม “...ที่ถูกนําไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน มีความเป็นมาอย่างไร...” 
 เป็น “...ที่ถูกนําไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนมีความเป็นมาอย่างไร...” 
๓. หน้า ๗ บรรทัดที่ ๗ แก้ไขข้อความ 

จากเดิม “ทําให้บุคคลที่ถูกกล่าวหา และมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย...” 
เป็น “ทําให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาและมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย...” 

 
  



๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีแก้ไข  
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เน่ืองจากระเบียบวาระที่ ๓.๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ระเบียบ
วาระที่ ๔.๖.๓ และระเบียบวาระที่ ๖.๒ เป็นวาระลับ เพ่ือให้การประชุมดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง จึงขออนุญาต
นําไปพิจารณาในวาระท้าย โดยขอยกระเบียบวาระที่ ๔.๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ – ๒ ระเบียบวาระที่ ๕ และระเบียบวาระที่ ๖.๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน จากน้ัน 
จึงดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระที่เหลืออยู่ตามลําดับต่อไป  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุญาตให้นําระเบียบวาระที่ ๓.๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๓ และระเบียบ 
วาระที่ ๖.๒ เป็นวาระลับ นําไปพิจารณาในวาระท้าย โดยยกระเบียบวาระที่ ๔.๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ ระเบียบ
วาระที่ ๔.๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ – ๒ ระเบียบวาระที่ ๕ และระเบียบวาระที่ ๖.๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน 
จากน้ันจึงดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระที่เหลืออยู่ตามลําดับต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 
 
  - ไม่มี - 
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 

๔.๒.๑ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาศลิปะการแสดง หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์

จะปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบ 
ความถูกต้อง แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

บัดน้ี ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
  



๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๔.๒.๒ การแก้ไขหลกัสตูรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัคาํอธบิายรายวิชา 
หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
หลกัสตูรฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ขอแก้ไขหลักสูตร 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับคําอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙) จํานวน ๕ รายวิชา ดังน้ี 

๑. รายวิชา PA 1201 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
๒. รายวิชา PA 1204 ระบบบริหารราชการไทย 
๓. รายวิชา PA 2204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
๔. รายวิชา PA 2205 การบริหารงานท้องถิ่นไทย 
๕. รายวิชา PA 2211 การบริหารแรงงาน 

 ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เ ห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับคําอธิบายรายวิชา  ของหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙) จํานวน ๕ รายวิชา 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ ดังน้ี 

๑. รายวิชา PA 1201 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
๒. รายวิชา PA 1204 ระบบบริหารราชการไทย 
๓. รายวิชา PA 2204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
๔. รายวิชา PA 2205 การบริหารงานท้องถิ่นไทย 
๕. รายวิชา PA 2211 การบริหารแรงงาน 

 
๔.๒.๓ การแก้ไขหลกัสตูรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

และอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร จํานวน ๒ หลักสตูร ไดแ้ก ่  
 ๑) หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาพลงังานและสิง่แวดล้อมชุมชน หลกัสตูรฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒) หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาพลงังานและสิง่แวดล้อมชุมชน หลกัสตูรฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีความเหมาะสม 



๑๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มากย่ิงขึ้น โดยผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เรียบร้อยแล้ว จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (หลักสูตรฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (หลักสูตรฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (หลักสูตรฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (หลักสูตร
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
๔.๒.๔ การแก้ไขหลกัสตูรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัจํานวนอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลักสตูร 

และอาจารยป์ระจําหลกัสตูร ของ หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกกาํลงักาย หลักสตูรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ การออกกําลังกาย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัย
นําเสนอ โดยมหาวิทยาลัยจะดูแลนักศึกษาที่ยังคงค้างจนกว่าจะพ้นสภาพนักศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา  
 แต่เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
และการออกกําลังกาย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น โดยผ่านการพิจารณาจาก 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากเดิม ๕ คน คงเหลือ ๓ คน 

 
  



๑๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๒.๕ รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปกีารศกึษา ๒๕๖๐ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สํานักงานมาตรฐาน 
และประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในของทุกหน่วยงาน 
ในมหาวิทยาลัย เป็นประจําทุกปีการศึกษา อย่างต่อเน่ือง น้ัน  
 ทั้งน้ี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจํา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอรายงานผลฯ ดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๕ 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่าเร่ืองน้ีเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากเพราะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน 
ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากจํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

2. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อคิดเห็นว่า หน้า 126 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูล จากเดิม “หมายเหตุ ลําดับที่ 19 หลักสูตรไม่ผ่าน 
เน่ืองจากไม่ได้ปรับปรุงตามวงรอบ” เป็น “หมายเหตุ ลําดับที่ 19๑๘ หลักสูตรไม่ผ่าน เน่ืองจากไม่ได้ปรับปรุง
ตามวงรอบ” 

3. รองศาสตราจารย์ ดร .บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า การเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคร้ังต่อไป มหาวิทยาลัยควรนํา
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ประเมินระดับหลักสูตรในองค์ประกอบต่าง ๆ และแผนที่มหาวิทยาลัยจะปรับปรุง
หลักสูตรต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

4. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าเรื่อง
หลักสูตรเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างย่ิง ก่อนที่จะเปิดหลักสูตรต่าง ๆ มหาวิทยาลัยต้องมีความพร้อมทุกอย่าง 
ตามท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดไว้ แต่เพราะเหตุใดภายหลังจากการเปิด
หลักสูตรถึงเกิดปัญหากรณีจํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยต้องหาสาเหตุว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดปัญหาดังกล่าว และ
สามารถหาทางแก้ไขได้หรือไม่ ส่วนเร่ืองคุณภาพการศึกษา อาจจะแยกออกเป็น 3 กรณี ดังน้ี 1) หลักสูตร 
ยากเกินไปจนอาจารย์ท้อ 2) นักศึกษาไม่สนใจเรียน ทําให้อาจารย์รู้สึกไม่อยากสอน และหาทางแก้ไขปัญหา
ไม่ได้ 3) มหาวิทยาลัยต้องนําข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ประเมินหลักสูตรทั้งหมดมาวิเคราะห์ว่าแต่ละ
หลักสูตรเกิดปัญหาอะไรเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดปัญหาที่จะ 
เกิดขึ้นกับหลักสูตรอ่ืนอีกต่อไป 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าปัญหาหลัก ๆ ของหลักสูตร 
ที่ไม่ผ่านการประเมิน ได้แก่ 1) คุณวุฒิอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 2) ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 3) การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยขอรับไปรวบรวมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยและนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

6. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร กล่าวว่า การประเมิน
หลักสูตรมีทั้งหมด 3 ระดับ ดังน้ัน ในการประชุมคร้ังต่อไปมหาวิทยาลัยจะนําผลการประเมินพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประเมินระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร มานําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นเพ่ิมเติม การที่หลักสูตรไม่ผ่านการประเมินน้ันมีสาเหตุที่ต้องพิจารณา 
โดยละเอียดอีกมาก และควรพิจารณาถึงพัฒนาการย้อนหลังสามปีว่าเกิดอะไรข้ึน ดีขึ้นตามลําดับหรือไม่ ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลัยขออนุญาตรับไปดําเนินการและจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ังในภายหลัง 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
กล่าวว่า ในฐานะเป็นผู้ทํางานระดับหลักสูตรเข้าใจถึงปัญหาว่ากรรมการผู้ประเมินน้ันให้ความสําคัญและจริงจัง
อย่างมาก กรรมการผู้ประเมินจะสอบถามอย่างละเอียดไปจนถึงการมีงานทําของบัณฑิต โดยให้ผู้รับการประเมิน
อธิบายถึงกระบวนการทั้งหมด 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพ่ือรองรับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีการเพ่ิม
มาตรฐานขึ้นมาอีกหลายประเด็น 

9.  รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ทุกคณะได้นําผลการประเมินของปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาและ
จัดทําแผนการปรับปรุง ซึ่งผลคะแนนที่ได้น้ันเป็นเพราะความต้ังใจของทุกภาคส่วน คณะครุศาสตร์มีหลักสูตร 
ที่ค่อนข้างมากและเกี่ยวข้องกับทุกคณะ ตนเองได้จัดประชุมอภิปรายก่อนจะถึงการประเมินของปีน้ี ซึ่งหาก
เปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างปีน้ีกับปีที่ผ่านมาน้ันมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น ดังน้ัน จะนําข้อเสนอแนะ
ของกรรมการผู้ประเมินที่ให้ไว้ทั้ง ๑๘ หลักสูตร ไปพิจารณาและจัดทําแผนการดําเนินงานและติดตาม 
ในทุกหลักสูตรต่อไป  

10.  พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า
ควรพิจารณาถึงปัญหาของหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินโดยให้นําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
กรณีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินน้ันเน่ืองจากองค์ประกอบที่ ๑ เรื่อง จํานวนบุคลากรที่มีคุณวุฒิตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ไม่ผ่าน จึงทําให้หลักสูตรดังกล่าวไม่ผ่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า
หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินน้ัน ได้ทําการปิดหลักสูตรไปเรียบร้อยแล้ว แต่การประเมินน้ันเป็นการประเมิน
ต่อเน่ืองซึ่งยังต้องรับการประเมินอยู่ คาดว่าในปีต่อไปถึงจะยกเว้นตัวบ่งช้ีบางตัวที่จะไม่นํามาประเมินได้ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบในหลักการของรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาดําเนินการและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

 
  



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๓   พิจารณาแต่งตั้ง 
  
 ๔.๓.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบคุคล 

เพื่อแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งสูงขึน้ ตาํแหนง่ประเภททัว่ไป  
และตําแหนง่ประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ

ประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งประเภทท่ัวไป และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
ตําแหน่งประเภททั่วไป และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ได้ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๗ (๒) และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกําหนดระดับ
ตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ (๒)  

ดังน้ัน จึงนําเสนอ (ร่าง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
บุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งประเภทท่ัวไป และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งประเภท
ทั่วไป และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ จํานวน ๖ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งฯ 
ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ ดังน้ี 
  ๑. นายบุญรัตน์  วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น ประธานกรรมการ 

  ๒. นายเฉลิมเกียรติ ณ ป่ัน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

  ๓. นายนิคม  บัววังโป่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

  ๔. นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี 
เป็น กรรมการและเลขานุการ 

  ๖. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยกรรมการตามลําดับ ๒ – ๕  
มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี 
 
 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ 
 
 - ไม่ม ี- 

 
 ๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงนิ 
 
  ๔.๕.๑ (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 
 นางประไพ ปรีชา รักษาการผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัย 
ได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔๕ จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 
ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่าตามอํานาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยน้ัน พิจารณาเฉพาะงบประมาณจากเงินรายได้เท่าน้ัน ส่วนงบประมาณแผ่นดิน 
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการพิจารณา แต่เน่ืองจากมหาวิทยาลัยต้องการให้สภามหาวิทยาลัยได้เห็นภาพรวม
ของงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและต้องการอธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดต้องใช้งบประมาณเงิน
รายได้เพ่ิมเติม ดังน้ัน จึงจําเป็นที่จะต้องนําเสนองบประมาณแผ่นดินเป็นหลักและนํางบประมาณเงินรายได้ 
เข้าไปเสริมเพ่ือให้เห็นว่าได้สมทบเงินเข้าไปเสริมในส่วนใด ยกตัวอย่าง หน้า ๑๑ ในเล่มสรุปสาระสําคัญ (ร่าง) 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายการที่ 2  
งบดําเนินงาน ได้รับงบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น จํานวน 62,924,700 บาท ในขณะที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ 
จํานวน 172,912,400 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่างบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ ทําให้อยากทราบว่าเพราะเหตุใด
รัฐบาลถึงสนับสนุนงบประมาณในส่วนน้ีค่อนข้างน้อยกว่างบส่วนอ่ืน 

๒. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่า เหตุผลที่ต้องนํางบประมาณเงินรายได้ไปสมทบในงบดําเนินงานจํานวนมาก เน่ืองจากภายหลัง
นโยบายของรัฐบาลพยายามสร้างกติกา/หลักเกณฑ์ในการปรับลดงบดําเนินงานของส่วนราชการลง ในขณะที่
ภารกิจของมหาวิทยาลัยยังต้องดําเนินต่อไป จึงเป็นเหตุให้ต้องนํางบประมาณเงินรายได้ไปจัดต้ังให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สํานักหอสมุด มีความจําเป็นต้องจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการ
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พัฒนาระบบบริหารจัดการ ซึ่งหากมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าหน่วยงานใดเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีมีความ
จําเป็นและส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องใช้เงินรายได้จัดสรรให้กับหน่วยงานนั้น ๆ 
ยกตัวอย่าง เช่น ค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการเกี่ยวกับนักศึกษา รัฐบาลจะให้งบประมาณมาตามจํานวนนักศึกษา  
แต่เป็นรายหัวเฉพาะค่าวัสดุการศึกษา ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยจะผลิตบัณฑิตน้ันมหาวิทยาลัยไม่ได้ใช้เฉพาะวัสดุ
การศึกษาเพียงอย่างเดียว จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่จะต้องขอจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ดังกล่าวไปใช้ใน 
การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้เพียงพอ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อคําถาม
ว่าการของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งน้ีน้ัน มีโครงการอะไรใหม่ ๆ ที่โดดเด่น  
ในแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ เพ่ือส่งเสริมยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ 
มากย่ิงขึ้น หากมีควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและประกอบการพิจารณา 

๔. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่า โครงการสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะน้ีที่มหาวิทยาลัยกําลังขับเคล่ือนอย่างเร่งด่วน คือ โครงการ
เก่ียวกับการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการโดยใช้รูปแบบของโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ
ที่ได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว โดยนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเมื่อปี 2559 และสามารถสอบบรรจุได้ทุกคน 
ซึ่งโมเดลน้ีมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องใช้ปัจจัยอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง เช่น นักศึกษาครูควรอาศัยอยู่หอพักนักศึกษา ดังน้ัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือปีการศึกษา 
2561 มหาวิทยาลัยจึงได้ตัดสินใจนํานักศึกษาสายครู จํานวน 18 สาขาวิชา ไปจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ 
แม่ริม และนักศึกษาจํานวน 6 สาขาวิชา ต้องอาศัยอยู่หอพักนักศึกษา ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา มีหลายโครงการที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับการผลิตครู เพราะเก่ียวข้องกับการดําเนินการ 
เช่น การจัดกิจกรรม Pre-University การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ซึ่งคณะครุศาสตร์มีหลายโครงการท่ีเสนอ 
เข้ามา นอกจากน้ี ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นอีกยุทธศาสตร์หน่ึงที่มหาวิทยาลัยได้หลอมรวมโครงการที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการด้วยการแต่งต้ัง
คณะกรรมการขับเคล่ือนพ้ืนที่เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ซึ่งโครงการทุกโครงการที่จะพัฒนาท้องถิ่นต้องตอบสนอง
ต่อพระราโชบาย และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบไอทีมาใช้ในเรื่องของการรับนักศึกษาต้ังแต่เริ่มคัดเลือก
นักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา ซึ่งใช้ระบบไอทีเต็มรูปแบบรวมถึงโครงการ
ที่มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องย้ายไปศูนย์แม่ริม ทางด้านกายภาพจําเป็นต้องมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งมีทั้ง
งบผูกพันจากปีที่แล้วกับงบประมาณที่ขอต้ังใหม่ มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องต้ังงบประมาณไว้เพ่ือดําเนินการ 
ในเรื่องระบบถนน สาธารณูปโภค ไฟฟ้า นํ้าประปา เป็นต้น 

๕. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การพัฒนานักศึกษาในวันน้ีของคณะครุศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 จํานวน 1,080 คน  
คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยให้นโยบายไว้เป็นปีแห่งการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นให้ได้ 
ฉะน้ัน มหาวิทยาลัยได้จัดเวลาวันว่างของนักศึกษาไว้ 1 วัน/สัปดาห์ เพ่ือดําเนินการในลักษณะการบ่มเพาะ 
โดยมีกิจกรรมหลายอย่างที่ทางคณะได้จัดเตรียมให้กับนักศึกษาในเรื่องของการเป็นครูที่ดี รวมถึงการใช้เวลา
ช่วงน้ีเข้าไปในโรงเรียนต่าง ๆ ด้วย ส่วนอาจารย์ก็มีวิธีการจัดกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการสอน
เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมของการเป็นครูในเรื่องต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นโครงการและ
กิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้น ส่วนนักศึกษาที่ เข้ามาพักอาศัยที่หอพักนักศึกษานั้นสิ่งที่ เป็นผลพลอยได้ คือ  
การสร้างครูดีของประเทศ คณะครุศาสตร์จะนํานักศึกษาเข้าอยู่อาศัยในหอพักนักศึกษาและจัดกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ซึ่งจะดําเนินการในช่วงวันหยุดและช่วงเย็นหรือวันพิเศษ เป็นต้น ขณะนี้คณะครุศาสตร์ราชภัฏ
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ทั่วประเทศได้รับมอบหมายจากระทรวงศึกษาธิการให้มีการปรับหลักสูตรใหม่ จํานวน 7 หลักสูตร เพ่ือจะเป็น
หลักสูตรนําร่อง และจะนํามาใช้ในปีหน้า ซึ่งคณะครุศาสตร์จะได้เตรียมการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนต่อไป 
โอกาสน้ีอยากเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้กรุณาไปเย่ียมเยือนคณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์แม่ริม  
เพ่ือดูความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของคณะครุศาสตร์ 

๖. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรสร้างขวัญและกําลังใจให้กับนักศึกษา 
ที่ไปศึกษา ณ ศูนย์แมร่ิม  

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
กล่าวว่า ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้น้ันไม่ปรากฏว่าคณะได้รับจัดสรรกลับคืนเป็นสัดส่วนเท่าใด  
อาจส่งผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจของคณะต่าง ๆ ได้ มหาวิทยาลัยควรปรับการจัดสรรงบประมาณ 
ตามความสามารถในการหารายได้ของคณะเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้กับคนทํางานมากย่ิงขึ้น 

๘. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่า ระบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้ังแต่เป็นวิทยาลัยครู สถาบัน 
ราชภัฏ จนมาถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง มีระบบการบริหารงบประมาณที่ไม่เหมือนกับ
มหาวิทยาลัยทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บริหารงบประมาณในระบบกงสี เป็นภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย เน่ืองจากการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏและราชมงคลนั้น ทุกสิ่งทุกอย่าง
บริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยเป็นหลัก มิได้เป็นการบริหารแบบแยกส่วนเหมือนมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาอื่น 
ที่แต่ละคณะจะมีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาและอ่ืน ๆ โดยมหาวิทยาลัยจะให้คณะต่าง ๆ บริหารแบบ
เบ็ดเสร็จ คือ ให้คณะรับผิดชอบการบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด รวมถึง ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าพนักงาน 
ทําความสะอาด ค่าจ้างผู้ต่ออายุราชการ เป็นต้น โดยส่วนกลางจะกําหนดอัตราไว้ไม่เกินร้อยละเท่าใด  
ซึ่งจะกําหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละแห่ง แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏบริหารงบประมาณทั้งหมดแบบรวมศูนย์
ไว้ตรงกลาง ค่าใช้จ่ายทุกอย่างมหาวิทยาลัยรับผิดชอบแทบทั้งสิ้น เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
เพ่ือให้เห็นภาพของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาเงินรายได้ทั้งหมด ดังน้ัน จึงยึดหลักการงานนําเงิน  
คือ การยึดภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ สําหรับงบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร 

๙. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ถูกต้อง เป็นธรรม เพียงพอต่อการทํางาน มหาวิทยาลัย 
มีจุดเด่น คือ การสร้างครู ฉะน้ัน สํานักหอสมุดได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยมหาวิทยาลัยควรนํา
งบประมาณเงินรายได้ไปสนับสนุนเพ่ือจัดซื้อทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงจัดซื้อ Server เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นต้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังขับเคลื่อนไปศูนย์แม่ริม อาจจะสร้างสโมสรนักศึกษา เพ่ือให้เกิด 
การเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลาง โดยมี Free Wifi ให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้วิชาการใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์  
เกิดแนวคิดและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้น น่ีคือสิ่งที่สภามหาวิทยาลัยต้องการเห็นในอนาคต อีกทั้ง 
มหาวิทยาลัยควรนํางบประมาณเงินคงคลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การจัดทํางบประมาณน้ันต้องเข้าใจในหลักการเสียก่อน ดังน้ี 1) งบประมาณส่วนใหญ ่
เป็นงบประมาณกลางท่ีต้องจัดสรร ซึ่งไม่สามารถแยกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ออกจากแต่ละคณะได้ เช่น ค่าไฟ  
ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างพนักงานทําความสะอาด เป็นต้น 2) งานนําเงิน ไม่ใช่เงินนํางาน การบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะไม่จัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานก่อน แต่จะให้หน่วยงานต่าง ๆ 
จัดทําโครงการเสนอต่อมหาวิททยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบว่าหน่วยงานต่าง ๆ จะทําอะไรบ้าง และสิ่งที่
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ได้วางแผนไว้น้ันตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ซึ่งเป็นหลักการสําคัญ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัย
กําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย 

๑๑. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย โดยเฉพาะงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งเป็นบริบท
ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการบริหารจัดการโดยให้คณะรับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จ  
แต่คณะเล็ก ๆ ก็ไปไม่รอดเช่นกัน การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ยาก เน่ืองจากคณะใหญ่ ๆ 
ก็จะคิดว่างบประมาณที่คณะหามาได้เป็นของคณะ ซึ่งถือว่าอันตรายมาก การบริหารงบประมาณเช่นน้ีมีทั้งข้อดี
และข้อเสียแตกต่างกันไป มหาวิทยาลัยต้องคิดว่าจะดําเนินการอย่างไรให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ดังน้ัน หากคณะใดมีโครงการดี ๆ ก็สามารถนําเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป    

๑๒. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อสังเกตดังน้ี 
1) การจัดสรรงบประมาณน้ันมีการจัดสรรงบประมาณให้ทั้งหน่วยงานตามโครงสร้างตามกฎหมายและ
หน่วยงานที่แต่ง ต้ังขึ้นมีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน ของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งวิธีการใช้งบประมาณจะแตกต่างกัน โดยเฉพาะประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 3 (9) ระบุไว้
ว่า “ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน ต้องมีความชัดเจนว่าสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถ 
นํางบประมาณแผ่นดินมาใช้กับส่วนงานภายในได้ เว้นแต่เป็นการใช้บุคลากรเดิมที่มีอยู่แล้วในการปฏิบัติงาน 
ในส่วนงานภายในที่จัดต้ัง โดยไม่มีผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดินในภาพรวม” จากหน้า 18 จะพบว่า
มหาวิทยาลัยนํางบประมาณแผ่นดินมาจัดสรรให้หน่วยงานเหล่าน้ีสูงมาก โดยเฉพาะวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) 2) วิทยาลัยนานาชาติเป็นส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งขัดต่อประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ัง
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 เช่นกัน จึงอยากเรียนถามฝ่ายบริหารว่าการต้ังคําขอ
งบประมาณที่นําเสนอน้ันเป็นส่วนงานภายในหรือเป็นส่วนงานตามโครงสร้างตามกฎหมาย ซึ่งโดยหลักการต้อง
เป็นส่วนราชการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เคยมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศแล้ว จึงอยากทราบว่า ณ ขณะนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีฐานะเป็นส่วนราชการ
ตามโครงสร้างหรือส่วนงานภายใน เพราะการจัดสรรงบประมาณนั้นต้องยึดหลักการและต้องมีวินัยการเงินการคลัง 
อีกทั้งมีหน่วยงานที่ไม่มีรายได้แต่กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณให้จํานวนมาก ตนเองได้สงวนคําแปรญัตติ
และความเห็นไว้ รวมถึงได้ขอผลการจ้าง หรือ TOR ย้อนหลังสามปี กรณีการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ซึ่งปีน้ีจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีก่อนค่อนข้างมาก และนําเอางบประมาณเงินรายได้ซึ่งเป็นเงินบํารุงการศึกษา
ของเด็กไปใช้ในกรณีน้ี จึงฝากให้ช่วยพิจารณาปรับลดลง 

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง กล่าวว่า ไม่มีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาแสดงให้เห็น และการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนน้ันมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญอย่างมาก ถึงขนาดนํามากําหนดเป็นยุทธศาสตร ์
ของมหาวิทยาลัย แต่กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อย เพียง 200,000 บาท เท่าน้ัน แต่เมื่อ
นํามาเทียบกับการจัดสรรงบประมาณในกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย กลับได้รับการจัดสรร
งบประมาณที่สูงมาก ในขณะที่กองทุนสวัสดิการบุคลากรได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ค่อนข้างน้อย อีกทั้ง 
มหาวิทยาลัยควรใช้งบประมาณแผ่นดินกับหน่วยงานภายในอย่างระมัดระวังเน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้น
โดยสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกระทบไปถึงการใช้เงินประจําตําแหน่งหรือค่าตอบแทนต่าง ๆ เกรงว่าจะไม่ถูกต้อง 
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๑๔. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ในฐานะที่อยู่ใน
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ได้มีโอกาสเห็นโครงการต่าง ๆ ที่คณะจัดทําขึ้น เห็นว่าเป็น
โครงการที่ดี แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่อนข้างน้อย  

๑๕. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่า งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ หากพิจารณาในแง่ของรายได้ของคณะน้ัน 
คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่ารายได้ที่คณะได้รับอย่างแน่นอน คณบดีทุกคนได้ปรึกษาหารือ 
มีความเข้าใจที่ตรงกัน ส่วนกรณีที่นําพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน ของสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2550 มากล่าวอ้างน้ันระบุไว้ที่หมายเหตุเท่าน้ัน กรณีของโรงเรียนสาธิตน้ัน สภามหาวิทยาลัยเคยพิจารณา 
แล้วว่าสาธิตไม่ใช่ส่วนงานภายใน แต่เป็นหน่วยงานภายใน ดังน้ัน ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่รัฐบาลจัดสรรมาให้น้ัน  
ไม่ว่าโรงเรียนสาธิตจะมีสถานภาพเป็นอย่างไรสํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานท่ีดําเนินการด้านงบประมาณ 
ซึ่งไม่เก่ียวกับข้อกฎหมายที่อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้กล่าวอ้างแต่อย่างใด ขอยืนยันว่าการดําเนินการทั้งหมด
ถูกต้อง แม้แต่เงินเดือนของพนักงานก็ใช้จากเงินอุดหนุนทั่วไปเพราะมีกฎหมายรองรับมติคณะรัฐมนตรี 
เพียงแต่การที่จะเขียนโครงการไปเสนอขอโดยใช้งบประมาณแผ่นดินกับส่วนงานเหล่าน้ีน้ัน จะถูกนําไป
พิจารณาเป็นอันดับท้าย ๆ ไม่ได้แปลว่าส่วนงานภายในห้ามใช้งบประมาณแผ่นดิน บุคลากรที่มหาวิทยาลัย 
จ้างไว้ทุกคนใช้งบประมาณแผ่นดินได้ต่อไป น่ีคือหลักการและเรียนให้เข้าใจในมิติของข้อกฎหมายกับมิติของ
งบประมาณว่าต้องมองประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้ัง ยืนยันว่าทุกอย่างดําเนินการถูกต้อง และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว  

๑๖. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่า ขอสงวนความเห็นกรณีงบลงทุนก่อสร้างของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 
แห่งเอเชีย (adiCET) เพราะเป็นประเด็นสําคัญและไม่น่าจะถูกต้อง 

๑๗. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กล่าวว่า 
อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ไม่เข้าใจระบบงบประมาณกรณีของวิทยาลัย adiCET น้ัน รัฐบาลเป็นผู้จัดสรร
งบประมาณแผ่นดินให้และสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ิงอนุมัติ (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายการที่ปรากฏที่เสนอของบประมาณรายจ่ายน้ัน เป็นกฎหมายของประเทศ  

๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ยกเว้นการนํางบประมาณแผ่นดิน 
มาจัดสรรให้ส่วนงานภายใน 

๑๙. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งว่า ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภา-
คณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง และอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ทําบันทึกให้ความเห็นแย้งเสนอต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัยในภายหลัง
เพ่ือแนบท้ายรายงานการประชุมต่อไป 

 
  



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย  
 ๑ รับทราบงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ๒ อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน ๒๗๖,๗๔๖,๑๐๐ บาท รายละเอียดตาม (ร่าง) เอกสารงบประมาณ 
ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
 
  ๔.๕.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบบญัชแีละรายงานทางการเงิน ประจาํปี ๒๕๖๐ 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 

 
  ๔.๖.๑ (ร่าง) แผนพฒันาบคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ป ี 

พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
  ๔.๖.๒ (ร่าง) กรอบอตัรากาํลงับคุลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 
๕.๑   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  

ฉบบัปรบัปรุง ปี ๒๕๖๐ 
 
 นางประไพ ปรีชา ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
มอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
น้ัน 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑  

 
  



๒๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 

ตัวช้ีวัดที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ฯ ส่วนใหญ่เป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ หากเป็นไปได้ในครั้งหน้าควรปรับให้ 
มีตัวช้ีวัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  

 รับทราบ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  
ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๐ 
 
 ๕.๒   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

เรื่อง นโยบายและแผนพฒันาวิทยาลัยนานาชาติ ในชว่งปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
เพื่อใชเ้ปน็กรอบในการสรรหาคณบดวิีทยาลัยนานาชาต ิ

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ วรรคสาม 
กําหนดไว้ว่า “การได้มาซึ่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยอนุโลม” ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ กําหนดไว้ว่า “ให้มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
ในช่วงสีป่ีข้างหน้าเพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยจัดทําเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยแล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ” น้ัน 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒  

 
มติสภามหาวิทยาลัย  

 รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัย
นานาชาติ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 
 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓.๑ ระเบียบวาระที่ 
๔.๓.๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๓ และระเบียบวาระที่ ๖.๒ ซึ่งเป็นระเบียบวาระลับทั้งหมด ตามลําดับ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓.๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๓ 
และระเบียบวาระที่ ๖.๒ ซึ่งเป็นระเบียบวาระลับทั้งหมด ตามลําดับ 
 
  
  



๒๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๓.๑   การแก้ไขคําสัง่ลงโทษทางวินัย (วาระลบั) 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๓.๑ เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๓ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 

  ๔.๓.๑ ดําเนนิการเลอืกผูส้มควรดาํรงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระลบั) 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
  ๔.๖.๓ การพจิารณากําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตัง้พนกังานมหาวิทยาลัย 

ใหด้าํรงตาํแหน่งสงูขึ้น ตาํแหน่งประเภทวิชาชพีเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
กรณปีฏบิตัหิน้าทีห่ัวหน้าหน่วยงานที่มีลกัษณะใช้วิชาชพีและไม่ได้ใช้วิชาชพี 
ระดบัชาํนาญการ จํานวน ๔๔ ตําแหนง่ (วาระลบั) 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๓ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 ๖.๒ โครงการชําระเงินค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบีย้ 
  กรณกีารก่อสร้างอาคารอเนกประสงคเ์พื่อฝึกปฏบิตักิารวิชาชพีดา้นการโรงแรม 
  ภาษาและการท่องเที่ยว ตามคําชี้ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการ 
  และคาํสั่งศาลปกครองสูงสดุ (วาระลบั) 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๒ เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
  



๒๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๒ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอ่ไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ  
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่  
๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๕ น.  
 
     มนสิชา รัตนกิจ    นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
       ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


